



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 12 ธันวาคม 2561

เรื่อง

1. ยาง-ปาล์ม 8 ล้านไร่ร้องรัฐ
2. แก้หนี้เกษตรกรอย่าประชานิยม
3. คอลัมน์: ไทยวันนี้: กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยจัดวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์...
4. เอกซเรย์พื้นที่ปลูก 'ข้าวโพดหลังนา' เริ่มที่ต้นน้ำอย่ามองข้ามเมล็ดพันธุ์ดี
5. ภาพข่าว: พัฒนาข้าวฟ่าง
6. คอลัมน์: มองทั่วทิศเมืองไทย: ชี้ชวน"ชมทุ่งบัวแดงกินข้าวใหม่"ราชบุรี
7. ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: เทศกาลข้าวไทย
8. ดีแทค เสริมเขียวเล็บภาคเกษตรไทย ตอกย้ำ"ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
9. คอลัมน์: ระดมสมอง: ระบบ 'อุปถัมภ์' ในสังคมไทย
10. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11. ภาพข่าว: เทศกาลข้าวไทย
12. คอลัมน์: อาเซียนเวย์: เมียนมาเล็งหาตลาดส่งปศุสัตว์ใหม่

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ  
คม ชัด ลึก  
ไทยโพสต์  
คม ชัด ลึก  
ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
คม ชัด ลึก  
ประชาชาติธุรกิจ  
ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ  
หัวข้อข่าว: ยาง-ปาล์ม8ล้านไร่ร้องรัฐ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 3426 หน้า : 8 (บนซ้าย)

# ยาง-ปาล์ม8ล้านไร่ร้องรัฐ

## >> ขอเอี่ยวเงินช่วยเหลือ1.3 แสนล้าน

ผะสงวนยาง-ปาล์มไร้เอกสารสิทธิกว่า 8 ล้านไร่  
จี้รัฐช่วยเหลือด้วย ไร่โครงการอัดฉีดกว่า 1.3 แสนล้าน  
ล็อกสเปกเฉพาะสมาชิก กยท. 1.05 ล้านรายที่มีเอกสาร  
สิทธิ แคนนำปาล์มกระบี่-ชุมพรอัดรัฐไม่จริงใจช่วยปาล์ม  
ดินปลูกกระแผลผลิตปี100 เดิมรถหัวปักยได้ ดันราคาขาย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันกว่า 3,458 ล้านบาท และโครงการยางพารา 4 โครงการ ทั้งจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรและชื้อนํ้ายางสดโดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (งบสะสมของ อปท.) นำนํ้ายางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ทั่วประเทศ 7.5 หมื่นหมู่บ้านหมู่บ้านละ 1

กิโลเมตร ระยะเวลาทาง 7.5 หมื่นกิโลเมตร ทั้ง 2 โครงการใช้งบกว่า 1.3 แสนล้านบาท

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ข้อมูลตัวเลขพื้นที่ที่รูดยางในแต่ละหน่วยงานในเวลานี้ยังไม่ตรงกัน โดยข้อมูลการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่มิเอกสารสิทธิ (บัตรสีเขียว) จำนวน 1.05 ล้านราย พื้นที่ 14.7

ล้านไร่ เทียบกับข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 20.1 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 61) จะเห็นว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิมากกว่า 5 ล้านไร่ ไม่ใช่รัฐควรดูแลด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่สมาชิก กยท. เท่านั้น (ดูกราฟประกอบ) จากงบประมาณที่ใช้ 1.7 หมื่นล้านบาท

ในระหว่างนี้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงพร้อมกับตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ รับรองสิทธิ์ เปิดรับแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

เช่นเดียวกับนายสุนทร รัชชรงค์ นายกษัตริย์เกษตรกรรมและเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ไทย (สศกท.) เผยว่า งบประมาณ 9.7 หมื่นล้านบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่จะใช้สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ทั่วประเทศนั้น ขอให้สามารถชื้อนํ้ายางสดจากเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องล็อกสเปกเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก กยท. เท่านั้น อานิสงส์จึงจะทั่วถึงทั้งประเทศ

ด้านนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) กล่าวว่า วันนี้ชาวสวนปาล์มทั้งประเทศมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจ ดังสุภาวิชิต "คอบหัวแล้วลูบหลัง" โดยปล่อยให้โรงงานเอาเปรียบเกษตรกรท้ายสุดมาแจกชิมการค้ายเมื่อถือพ่วงให้กรมธุรกิจพลังงานชื้อนํ้ามันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ไปผลิตกระแสไฟฟ้า ราคา 18 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) แล้วให้รับชื้อผลปาล์มให้น้ำมัน 17% จากเกษตรกรราคา 3.20 บาทต่อกก. เกษตรกรขาดทุน เพราะอย่างน้อยจะต้องรับชื้อผลปาล์ม 4 บาทต่อกก.

ดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้เกษตรกรชาวสวนปาล์มต้องช่วยเหลือตัวเอง โดยทางจังหวัดกระบี่ได้วางแผนหลังปีใหม่ จะเชิญ พล.ร.ด.สมัย ใจอินทร์ อดีตผู้อำนวยการอุทหรเรือธนบุรี กรมอุทหรเรือ ผู้เคยทวงงานในโครงการโบโอดีเซลของในหลวงรัชกาล

### โครงการสร้างความเข้มแข็งช่วยเหลือชาวสวนยาง-ปาล์ม

ยางพารา			
รวมทั้งประเทศ (ไร่)	20,173,213	พื้นที่มีเอกสารสิทธิ (ไร่)	14,742,689
		จำนวนเกษตรกร (ราย)	1,059,931
พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (ไร่)	5,430,524		
ปาล์มน้ำมัน			
รวมทั้งประเทศ (ไร่)	5,090,658	พื้นที่มีเอกสารสิทธิ (ไร่)	1,575,561.61
		จำนวนเกษตรกร (ครัวเรือน)	128,949
พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (ไร่)	3,515,096.39		
รวมพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (ยางพารา+ปาล์มน้ำมัน) รวม 8,945,620.39 ไร่			

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวมรวม



รหัสข่าว: C-181213022075 (12 ธ.ค. 61/06:20)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ  
หัวข้อข่าว: ยาง-ปาล์ม8ล้านไร่ร้องรัฐ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  
ฉบับที่ : 3426 หน้า : 8 (บนซ้าย)

ที่ 9 มาให้ความรู้ พร้อมจัดเวที  
เสวนา และแถลงข่าว ในหัวข้อ  
“ปี100 มีประโยชน์อย่างไร ดี-เสีย  
อย่างไร” ทั้งนี้จะจัดคาราวานไป  
ในหลายจังหวัดภาคใต้ เพื่อปลูก  
กระแสให้เกิดการใช้ปี 100 เต็ม  
รถ เพื่อดันราคาผลปาล์ม

“ในอีก 5 ปีข้างหน้า เชื่อ  
มั่นว่าราคาซีพีโอไม่เกิน 20 บาท  
ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะช่วยให้  
ผลปาล์มราคาปรับขึ้นมาชาวสวน  
ก็ต้องช่วยกันใช้เอง ส่วนการขาย  
เงินช่วยชาวสวนปาล์มคาดจะจ่าย  
ตรงเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่  
20 ธันวาคมนี้”

สอดคล้องกับนายชโยดม  
สุวรรณวัฒน์ ประธานชมรมคน  
ปลูกปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่  
กล่าวว่า ถ้าให้ผลผลิตไปโอดีเซล 100  
หรือ ปี100) ชื่อว่านายทุนค้าย  
น้ำมันไม่ยอม ขวางแน่นอน ดั่ง  
นั้นขอให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา ได้มอบให้เป็นของขวัญปี  
ใหม่แก่ชาวสวนปาล์มขอแค่ผลผลิต  
ปี 10 ก็เพียงพอแล้ว ■

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 12 ธันวาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6191

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 49.19

Ad Value: 66,406.50

PRValue (x3): 199,219.50

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: แก้นี้เกษตรกรรอยาประชานิยม



## แก้นี้เกษตรกรรอยาประชานิยม

เกษตรกรถือเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่แทบทุกรัฐบาลพยายามออกนโยบายช่วยเหลือ โดยเฉพาะปัญหาหนี้ ซึ่งกลายเป็นโรคเรื้อรังของพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว และบางนโยบายก็กลายเป็นประชานิยมชั่วครั้งชั่วคราว ล่าสุด รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอโครงการพักต้นเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 3 แสนบาท พักดอกเบี้ย 3% เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้โครงสร้างเป็นไปในแบบเดียวกับลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ จุดประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบงบประมาณภายในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อนำมาชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์ประมาณ 2,269 ล้านบาท จากหนี้เงินต้น 80,144 ล้านบาท

มีงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของเกษตรกรก่อนหน้านี้พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้มาจากความจำเป็นใช้เงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมการเกษตรของตนประมาณ 1 ใน 3 ของเงินกู้ และที่เหลือเป็นการใช้หนี้เก่า เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนลูก ฯลฯ โดยแหล่งเงินกู้ของเกษตรกรมี 3 ทางด้วยกัน คือ ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์การเกษตร ขณะที่แหล่งเงินกู้นอกระบบก็มีมากมายหลากหลายทาง เช่น ร้านขายปุ๋ย ร้านจำหน่ายเคมีเกษตร ญาติมิตร คนรู้จัก และนายทุนเงิน กู้นอกระบบ ขณะเดียวกันยังมีงานวิจัยที่พบว่า ในกลุ่มชาวนาต้องอาศัยเงินกู้นอกระบบเกือบร้อยละ 90 นอกจากนี้ อัตราหนี้สินของชาวนายังมากเป็นหลายสิบเท่าของรายได้เมื่อคิดเฉลี่ยเป็นรายเดือนอีกด้วย

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรที่ผ่านมา เกษตรกรบางส่วนอาศัยช่องทางตามกฎหมายผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) เพื่อชะลอการฟ้องร้องบังคับคดีและนำที่ดินขายทอดตลาด ในจำนวนเกษตรกรที่เคยมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูฯ 5 แสนกว่ารายนั้น มีประมาณ 2.8 แสนรายเป็นหนี้กับธ.ก.ส. และมีแนวโน้มว่าจะสูญเสียที่ดินทำกิน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติล่าสุดเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา กองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดการหนี้ให้แก่เกษตรกร 1,518 ราย หนี้รวม 642.54 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คือพักชำระเงินต้นให้แก่เกษตรกรที่เป็นหนี้กับ ธ.ก.ส. ระยะเวลา 3 ปี พร้อมกับลดดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ร้อยละ 3 เฉพาะวงเงิน 3 แสนบาทแรก โดย ธ.ก.ส.ชดเชยร้อยละ 0.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.5 รัฐบาลจ่าย

อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือจากหลายรัฐบาล มักถูกมองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สุดท้ายเมื่อปัญหาวนกลับมาที่หน่วยงานของรัฐซึ่งต้องควักเงินงบประมาณชดเชย แต่ปัญหายังไม่จบ สำหรับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ที่ได้เร่งรัดแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรควบคู่ไปกับนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ และการใกล้เคียงแก้ไขหนี้ในระบบไปพร้อมกันนั้น ก็ยังคงมีช่องว่างที่จะทำให้ปัญหานี้วนเวียนอยู่ในวังวนเดิมๆ ได้ เช่น ดันทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย และเคมีเกษตร ซึ่งรัฐบาลต้องชัดเจนว่าจะใช้มาตรการลด ละ เลิก และทดแทน ได้อย่างไร กรณีมีโมเดล เช่นเดียวกับการใช้ที่ดินทำกินเป็นหลักทรัพย์กับธนาคารของรัฐ ก็ต้องปรับ “แนวคิด” ไม่ให้ที่ดินเหล่านั้นหลุดมือเกษตรกรไปได้ สุดท้ายก็คือ หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่แก้ปัญหา จะต้องเป็นอิสระ มีกลไกครบครัน และงบประมาณมากพอที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาได้

## กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยจัดวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา พร้อมปฏิบัติจริง



กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 33 จังหวัด ทั่วประเทศ ดึงนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิต เสริมความรู้ด้านการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรที่มีความสนใจได้รับความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายรายการเพื่อแนะนำวิธีการปลูกข้าวโพดหลังนา มีการแบ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการออกเป็นกลุ่ม เพื่อเข้าเรียนรู้ในสถานีถ่ายทอดความรู้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเปิดให้บริการ ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึง

แนะนำตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ หนึ่งใน 33 จังหวัด พื้นที่ศักยภาพพร้อมต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 14 อำเภอ จำนวน 5,078 ราย พื้นที่ประมาณ 83,000 ไร่ ขณะนี้ยืนยันที่จะปลูกจริง ประมาณ 76,000 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) ซึ่งการจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดสถานีเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย



สายลม...

สถานีชนิดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่ดี มีมาตรฐาน แนะนำวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกร ซึ่งหากเกษตรกรเลือกเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูก จะช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนได้มากกว่า ด้วยเมล็ดพันธุ์ดีอัตราการงอกจะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ลำต้นแข็งแรง และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ขณะที่การดูแลบำรุงรักษาและระยะเวลาการปลูกไม่ต่างกับเมล็ดพันธุ์ทั่วไป



การสาธิตการเตรียมดินที่ถูกต้อง ตลอดถึงการยกทรงเพื่อระบายน้ำในระหว่างการเตรียมดินแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างถูกวิธี จะสามารถลดความเสียหายจากน้ำขังในแปลงปลูกช่วงที่ให้น้ำข้าวโพด ที่อาจจะเกิดความเสียหายกับต้นข้าวโพดในระหว่างการเจริญเติบโตช่วงต่างๆ ได้

การสาธิตการปลูก (หยอด) พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม การใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ช่วงเวลาการให้น้ำและปริมาณน้ำตามช่วงระยะการเจริญเติบโตอย่างถูกวิธี การเก็บเกี่ยว แหล่งรับซื้อผลผลิตที่ชัดเจนและแน่นอน

รวมไปถึงการจัดการการตลาดรับซื้อ การประกันภัย ช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อ ในกรณีที่เกษตรกรบางรายมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นทุนในการปลูกข้าวโพดหลังนา

การจัดงานวันสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จะ



ดำเนินการจัดทุกจังหวัด ที่เกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ เป็นหนึ่งช่องทางที่กรมส่งเสริมการเกษตรหวังจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจด้วยการเห็นของจริง พร้อมนำไปประยุกต์ ปฏิบัติ ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองด้วยความมั่นใจ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่สนใจการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถเข้าร่วมงาน โดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

# เอกชเรย์พื้นที่ปลูก 'ข้าวโพดหลังนา' เริ่มที่ต้นน้ำอย่ามองข้ามเมล็ดพันธุ์ดี

**นับเป็น**มติใหม่ของการทำงานภาค  
การเกษตรที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
ทำงานในระดับพื้นที่ มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง  
ปรับสมดุลปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองความ  
ต้องการตลาด โดยเริ่มจากการจัดทำโครงการสาน  
พลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง  
ฤดูการทำนา ในฤดูการผลิตปี 2561/62 โดยมี  
เป้าหมาย 33 จังหวัดทั่วประเทศที่เริ่มดำเนินการ  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561

กระทั่งล่าสุด(ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค.) มีการ  
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกร  
สนใจโครงการ 117,062 ราย จำนวน 1,019,477.75  
ไร่ และขณะนี้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ  
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด  
หลังฤดูทำนาแล้ว จำนวน 110,346 ราย พื้นที่  
96,222.50 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ  
1 ล้านตัน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มี  
อยู่กว่า 2 ล้านตันเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ  
ผลิตอาหารสัตว์ปีละกว่า 8.25 ล้านตัน ซึ่งขณะนี้  
มีปริมาณข้าวโพดที่ผลิตได้ในปัจจุบันอยู่เพียง 5.37  
ล้านตันเท่านั้น

“การส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวและข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ ให้มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนนั้น จำเป็น  
ต้องทำการเกษตรอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นทาง  
โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพในการเพาะ  
ปลูก ตามที่ ดร.บุญญาภรณ์ นาดวงษ์ อุปนายก  
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ให้ข้อมูลว่า การ  
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสามารถเพียงพอที่  
จะผลิตได้ใกล้เคียงตามความต้องการของตลาด  
และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย ถือเป็น

“  
อยากให้เกษตรกรหันมาใช้  
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ แม้ว่า  
จะมีราคาค่อนข้างสูงเฉลี่ย  
600-800 บาทต่อกิโลกรัม  
ในขณะที่รถเร่อาจขาย  
เมล็ดพันธุ์ในราคา 300 บาท  
ต่อกิโลกรัม แต่ผลผลิตที่ได้  
มีความแตกต่างกันมาก

อันดับหนึ่งของเอเชีย”

**สราญ สารบรรณ** อธิบดีกรม  
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวระหว่างแถลง  
ข่าวความคืบหน้าโครงการปลูก  
ข้าวโพดหลังนาสานพลังประช  
ารัฐ ฤดูการผลิตปี 2561/62  
โดยระบุว่า สาเหตุที่การผลิต  
เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพนั้น  
เพราะเรามี พ.ร.บ.พันธุ์  
พืชเป็นตัวกำกับมาตรฐาน  
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์  
ทำให้เป็นที่ยอมรับจาก

ประเทศคู่ค้า เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้อยู่มีคุณภาพ  
เทียบเท่ากับการส่งออก หากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์  
ที่ไม่มีคุณภาพ ซื้อตามรถเร่ เห็นแก่เพียงเมล็ดพันธุ์  
ราคาถูก ปลูกไปแล้วไม่ขึ้น ก็ไม่สามารถตามพ่อค้า  
รายนั้นกลับมาช่วยเหลือได้

“อยากให้เกษตรกรหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี  
คุณภาพ แม้ว่าจะมีราคาค่อนข้างสูงเฉลี่ย 600-800  
บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่รถเร่อาจขายเมล็ดพันธุ์  
ในราคา 300 บาทต่อกิโลกรัม แต่ผลผลิตที่ได้มา  
มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์  
ที่มีคุณภาพ จะได้ปริมาณอยู่ที่ 1-1.2 ตันต่อไร่  
ขณะที่เมล็ดพันธุ์ด้อยคุณภาพ จะได้ 600-700  
กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งที่เกษตรกรต้องใช้วิธีการดูแล  
เฉกเช่นเดียวกัน”

อย่างไรก็ตามโครงการตั้ง  
กล่าวดำเนินการภายใต้การบูรณาการ  
การทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม  
การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน  
และธนาคารเพื่อการเกษตรและ  
สหกรณ์(ธ.ก.ส.) โดย  
มีมาตรการจูงใจ  
เกษตรกร 4  
มาตรการด้วย  
กัน ประกอบ  
ด้วย 1.การ  
สนับสนุน  
สินเชื่อเป็น  
ค่าปัจจัย  
การผลิต



สราญ สารบรรณ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 12 ธันวาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6191

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 133.15 Ad Value: 179,752.50

PRValue (x3): 539,257.50

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: เอกชเรย์พื้นที่ปลูก 'ข้าวโพดหลังนา' เริ่มที่ต้นน้ำอย่ามองข้ามเมล็ดพันธุ์ดี



ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์และบริษัท เอกชน 15 บริษัทที่เป็นสมาชิกของสมาคมเรื่อง การกำหนดราคาซื้อขายและเห็นชอบร่วมกันว่าราคาซื้อขายข้าวโพดแห้งความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาซื้อขายที่หน้าโรงงานใน กทม.และปริมณฑล ส่วนราคาซื้อขายในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพ



และการเตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส.ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยสามารถกู้ได้ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ต่อราย

2.ประสานภาคเอกชนให้มารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคุณภาพในราคาไม่น้อยกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3.รัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับค่าชดเชยไร่ละ 1,500 บาทต่อไร่ และ 4.ให้สินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตข้าวโพดผ่าน ธ.ก.ส.ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิตและประสานภาคเอกชนกำหนดราคาและเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

ปัจจุบันมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 290 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์ที่รวบรวม

และพร้อมปรับปรุงคุณภาพ 22 แห่ง สหกรณ์ที่พร้อมเป็นจุดรวบรวมผลผลิตอย่างเดียว 142 แห่ง สหกรณ์ที่มีพื้นที่พร้อมให้เอกชนเช่าเพื่อรวบรวมผลผลิต 102 แห่ง และสหกรณ์ที่บริหารจัดการการผลิตอย่างเดียว 24 แห่ง

**วิเศษ ศรีสุวรรณ** รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยกับ “คมชัดลึก” ถึงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ล่าสุดว่า ขณะนี้(ข้อมูล ณ 5 ธ.ค.) มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 110,346 ราย พื้นที่ 96,222.50 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งที่อยู่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ในจังหวัดเป้าหมาย 33 จังหวัด โดยเกษตรกรได้เริ่มทยอยปลูกมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 และจะทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเมษายน 2562 โดยผลผลิตเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

สำหรับการประสานตลาดรับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ความชื้น สิ่งเจือปนและค่าขนส่ง ซึ่งจะยึดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

“การที่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรอยู่ดีมีสุข โดยอาศัยกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วย ผมว่าอันนี้ทำให้เราทำได้ หลายจังหวัดทำดี หลายที่หลายสหกรณ์ทำได้ดี อย่างข้าวโพดหลังนา หลายคนบอกว่าทำไมต้องมาทำ ทำแล้วสหกรณ์ได้อะไร เป็นคำถามแรกที่ผมเจอ ผมก็ถามสหกรณ์กลับไปว่าสหกรณ์เคยถามตัวเองบ้างไหมที่ทำไปแล้วสมาชิกได้อะไร อยากให้เปลี่ยนคำถามใหม่นิดเดียวว่าจากถามว่าทำแล้วสหกรณ์ได้อะไรกลับไปถามใหม่ว่าทำแล้วสมาชิกได้อะไร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net





## โรงงานต้องการข้าวโพดเพิ่มปีละ3ล้านต้น

● นายกษมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ซึ่งต้องการข้าวโพดผลผลิตอาหารสัตว์เพิ่มอีก ปีละกว่า 3 ล้านต้นป้อนโรงงานในเครือข่าย 55 แห่ง พร้อมเปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ 33 จังหวัดทั่วไทย

พรศิลป์ พัชรินทร์ตะนะกุล นายกษมาคม ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเผยถึงความร่วมมือในการ ดำเนินการโครงการการปลูกข้าวโพดหลังนา สาธารณรัฐว่าทางสมาคมได้เข้ามามี ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ เนื่องจาก สมาคมฯมีสมาชิกเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิต อาหารสัตว์ประมาณ 55แห่งและมีความ ต้องการข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตอาหารสัตว์ อีกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัจจุบันปริมาณ ข้าวโพดในประเทศยังขาดแคลนและต้องการให้ เพิ่มผลผลิตอีกปีละ 3ล้านต้น ซึ่งอาจจะต้อง ส่งเสริมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 3-4 ล้านไร่และ หากสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกปีละ 3 ล้านต้น

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรที่สามารถ ลดพื้นที่ทำนาแล้วหันมาปลูกข้าวโพดที่มีตลาด รับซื้อแน่นอนและได้ราคาที่เป็นธรรม

“ที่ผ่านมากเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มปลูก ข้าวโพดในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวใน เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ทำให้ข้าวโพดมีความชื้นสูงถึง 30% ผลผลิต อาจเสียหายและเป็นเชื้อราได้ง่าย ซึ่งการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้มีการ ปลูกข้าวโพดหลังนา โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนจนถึงมกราคมนับเป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศและอุณหภูมิ เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวโพด ซึ่งใช้ระยะเวลา ประมาณ 4 เดือน ถูเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤดู แล้ง ผลผลิตข้าวโพดที่ได้จะมีความชื้นต่ำไม่ ต้องเสียเวลาอบลดความชื้นและเก็บเกี่ยวง่าย ด้วย” นายกษมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าว ทิ้งท้าย

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: พุธที่ 13 - อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5105

Col.Inch: 14.46

Ad Value: 19,521

หน้า: 22(ซ้าย)

PRValue (x3): 58,563

Clip: Full Color

ภาพข่าว: พัฒนาข้าวฟ่าง



**พัฒนาข้าวฟ่าง** - เอมานูเอล แมนนี่ แพนติน บินอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจกับซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ในโครงการพัฒนา  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรที่หมู่บ้านซานนิโคลัส เมืองมากิลาลา

## มองทั่วทิศเมืองไทย

### ชีวน "ชมทุ่งบัวแดงกินข้าวใหม่" ราชบุรี

จากทัศนียภาพที่สวยงาม มีภูเขาเป็นฉากหลัง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีและทุ่งบัวแดง ชูดอกบานสะพรั่งสวยสดงดงามในยามเช้า ผืนดินนาชาวนิคอาศัยอยู่มากมาย

วันนี้ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ริมถนนเพชรเกษม ม.1 ต.อ่าทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงเตรียมสถานที่ไว้จัดงานท่องเที่ยว "กินข้าวใหม่ เกล้าปลามัน ฟินแอนด์ฟินกับทุ่งบัวแดง@ราชบุรี" ในระหว่างนี้

เพื่อเปิดตัวและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี จับมือกับหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานตามที่ นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นผู้ริเริ่มไว้

จากข้อมูลนางวรรณพรรณ จันลาภผอ.ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ทำให้ทราบว่างานนี้มีกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจ เช่น ชมทุ่งบัวแดงยักษ์ กวางเรนเดียร์ รถซานตาคลอส สูงประมาณ 5 เมตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก

โดยนำฟางข้าวทำเป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆ ตั้งไว้กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวให้เดินชมนาข้าวสีเขียวเหลืองอ่อนๆกว้างใหญ่ ส่วนด้านหลังของซานตาคลอสจะมองเห็นทุ่งนาบัวแดง ออกดอกสวยงาม

ชมนิทรรศการพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ และพันธุ์ข้าวเหนียวลิ้มชิมผลผลิตกันจากข้าว กข 48 จากการปรับปรุงสายพันธุ์ ทำให้แบ่งแปรรูปเป็นน้ำตาลได้จ้า กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต บุคคลทั่วไป ประการสำคัญมีพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิว 123 เป็นพันธุ์เดียว และศูนย์เดียว

ในภาคกลางที่ผลิตข้าวสายพันธุ์นี้ขึ้นมาได้ โดยวันงานจะนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์โคโรน และซูชิรูปแบบต่างๆ

หากสนใจนิทรรศการเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้มากด้วยพระคุณูปการของปวงชนชาวไทยอย่างรอบด้านด้วยแล้วยังต้องไปงานนี้



จากถนนเพชรเกษม-กรุงเทพฯ-นครปฐม-ราชบุรีหรือถนนพระราม2-สมุทรสงคราม เลี้ยวขวาแยกวังมะนาว

เมื่อถึงที่หมายจะได้สัมผัสทั้งอากาศบริสุทธิ์ ผลผลิตที่น่าสนใจ และความรู้อย่างครบครัน...!

สุกโชก สร้อยน้ำ / รายงาน

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไฮไฮดี / ภาพข่าวสังคม

วันที่: พุธ 12 ธันวาคม 2561

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6191

Col.Inch: 13.79 Ad Value: 30,338

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: เทศกาลข้าวไทย

หน้า: 10(บนซ้าย)

PRValue (x3): 91,014

Clip: Full Color



เทศกาลข้าวไทย-สุรเดช เดียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลข้าวไทย 2561 (THAIRICE FESTIVAL 2018) ความสุขจากท้องนา หารายสู่เมืองกรุง โดยมี นนทิชา วรรณสว่าง และ ณราวุฒิ ปิยะโชติสกุลชัย ร่วมในพิธี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# ดีแทค เสริมเชี่ยวชาญเลือกเกษตรกรไทย

## ตอกย้ำ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"

พิธีประกาศผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑



ก้าวสู่ปีที่ 10 แล้วสำหรับโครงการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" เขตอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีศักยภาพ พร้อมแบ่งปันและเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรได้อย่างมั่นคง

10 ปี ที่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ "ดีแทค" กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เดินตามรอยศาสตร์พระราชภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยแนวคิดการพัฒนาชาติต้องเริ่มจากการพัฒนาคน โดยแต่ละปีได้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งปราชญ์เกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ต้นแบบกลุ่มเกษตร การทำแผนพัฒนาการเกษตร แผนธุรกิจออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเกษตรแบบครบวงจร

ในปีนี้ได้นำแนวคิด "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" มาสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ที่มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับผู้นำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบความคิดและเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมหนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)

ทำเกษตรแม่นยำและการตลาดออนไลน์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์ภาคเกษตรกรรมและปูทางสู่ประเทศไทย 4.0

พื้นที่ที่โครงการเปิดรับสมัคร ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากเกษตรกรคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดตามลำดับขั้นตอน จากรอบสุ่มรอบ จนกระทั่งได้ 10 คนเข้าสู่การให้คะแนนตัดสินในรอบสุดท้าย ประกาศผลพร้อมมอบโล่รางวัลอันทรงเกียรติ ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ.อสมท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รวมมีเกษตรกรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ประจำปี 2561 ไปครองได้แก่ "พิมพ์วิรัตน์ เรื่องประชา" เกษตรกรไร้สตรอว์เบอร์รี่ จาก จ.สุพรรณบุรี ผู้ปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่เขตร้อน ชูจุดเด่น "ความกล้าคิดต่าง สามพลังชุมชน ฝ่าฟันอุปสรรค ด้วยงานวิจัย" ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววันวิถี "ไร่พิมพ์วิรัตน์" สร้างรายได้ให้ชุมชน และเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความคิดต่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ลลิตา คำวิชัย" เกษตรกรชาวสวนมะม่วงแห่ง "ไร่ ณ ชายแดน" จ.สระแก้ว

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/-

วันที่: พุธที่ 13 - อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5105

หน้า: 19(เต็มหน้า)

Col.Inch: 218.01 Ad Value: 294,313.50

PRValue (x3): 882,940.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ดีแทค เสริมเขียวเล็บภาคเกษตรไทย ต่อยักษ์"ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"



ผู้นำในการรวมกลุ่มและพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น ไร่สารเคมี ยึดหลักการตลาดนำการผลิต สร้างความเป็น เอกลักษณะและสร้างรายได้ให้ชุมชน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 “อาณัติสิทธิ์ เหล่าชัย” เกษตรกรนาข้าว “อารยะ ฟาร์ม” จาก จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พลิกฟื้นผืนนาจากเกษตร เคมีสู่เกษตรอินทรีย์ ทั้งยังเป็นผู้นำรวมกลุ่มวิสาหกิจผลิต และแปรรูปข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

และอีก 7 เกษตรกรเจ้าของรางวัลดีเด่น ได้แก่ “กนกวรรณ อรุณศิริวัฒน์” เกษตรกรชาวสวนมะม่วงแห่ง จ.ราชบุรี เจ้าของไร่ “สุดปราย ที่สวนสุขจรล” ที่รวมกลุ่ม ผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ในชุมชนและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชน “ขยพล ส่วยหล้า” เกษตรกรชาวสวน “ซูโม่แฟมิลี่” แห่ง จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำความรู้ในการปลูกถั่วลิสงมาประยุกต์ กับเทคโนโลยี พร้อมแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์ รวมกลุ่มการผลิต สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในฤดูทำนา “ปศุณา บุญก่อเกื้อ” เกษตรกรสวนเมล่อน จ.ฉะเชิงเทรา ผู้เริ่มทำเกษตร จากศูนย์โดยนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้จนได้ผลผลิต คุณภาพสูง พร้อมกับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เมื่อเวลา ใครผ่าน จ.ฉะเชิงเทรา จะต้องถามหา “บ้านสวนเมล่อน”

“พิทักษ์ พึ่งเดช” เกษตรกรสวนมะพร้าวแห่ง บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมา ใช้ในการแปรรูป รวมทั้งพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์มะพร้าว น้ำหอม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ “ศิริพร เอี่ยววงศ์เจริญ” เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ จาก จ.พิจิตร ในชื่อ “บุญมาฟาร์ม” ที่สามารถชูจุดเด่น การทำเกษตรไร้สารเคมีจนสามารถส่งออกสู่ต่างประเทศ “อดุลย์ วิเชียรชัย” เกษตรกรเจ้าของ “อดุลย์ คลองหลวง

ฟาร์มเห็ด” จ.ปทุมธานี ผู้เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การทำ เกษตรครบวงจร บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริม เกษตรกรในชุมชน และ “สุระเทพ สุระสัจจะ” เกษตรกร คนรุ่นใหม่จาก จ.บุรีรัมย์ ผู้ปลูกพืช ผักและผลไม้ปลอดภัย เป็นโมเดลต้นแบบขยายสู่ชุมชน รวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชน พร้อมเป็นผู้นำเครือข่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งขาย ตลาดพรีเมียมที่โคราช ก็รู้จักในชื่อ “ไร่เพื่อนคุณ”

**“ลักษณะ วจนานวิชัย”** รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานในพิธีประกาศ ผลรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาที่รุมเร้าภาคเกษตรไทย มีทั้งความ เหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน การเข้าสู่สังคม สูงอายุ และสภาพอากาศ ซึ่งรัฐบาลภายใต้แกนนำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้ตระหนักและมุ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดย 1.ใช้การตลาด นำการผลิต 2.พัฒนาพลังประชารัฐ 3.พัฒนาผลผลิตระหว่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริม การผลิตของเกษตรกร 3.ให้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของ การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยที่ผ่านมา กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการทำศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในระดับอำเภอ 882 อำเภอ ขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้นำที่เป็น พี่น้องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ อาชีพแล้วกว่าหมื่นราย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการยกย่อง เชิดชูผู้ประสบความสำเร็จให้เป็นต้นแบบ ถือเป็นแบบ อย่างหรือแนวทางหนึ่ง ที่จะพัฒนาด้านการเกษตรอย่าง ยั่งยืนและเห็นผลในทางปฏิบัติได้

**“บุญชัย บุญจงกุล”** ประธานกรรมการ

รหัสข่าว: C-181213023019 (12 ธ.ค. 61/06:11)

หน้า: 2/4

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/-

วันที่: พุธที่ 13 - อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5105

หน้า: 19(เต็มหน้า)

Col.Inch: 218.01 Ad Value: 294,313.50

PRValue (x3): 882,940.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ดีแทค เสริมเขียวเล็บภาคเกษตรไทย ต่อย้ำ“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

ดีแทคและประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน  
สำนักรักบ้านเกิด กล่าวถึงการพัฒนาเกษตรกรไทยว่า  
10 ปี ของการดำเนินโครงการประกวดเกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด เรามาศึกษาใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เชิญเกษตรกร  
ต้นแบบที่มีศักยภาพ และเกิดการสร้างความเข้มแข็งให้  
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้เห็น  
พลังเครือข่ายเกษตรกรที่ก่อเกิดสิ่งใหม่ในหลากหลายมิติ  
เห็นความเข้มแข็งในชุมชนที่เพิ่มขึ้น คนรุ่นใหม่ให้ความ  
สำคัญกับอาชีพเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางการ  
พัฒนาภาคการเกษตรไทยจะยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง  
จากการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร และ  
การต่อยอดพัฒนาจากภาคเอกชนอย่างดีแทคและ  
บริษัทรักบ้านเกิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา  
ภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ด้าน **“อเล็กซานดราไรซ์”** ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ดีแทค กล่าวว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญ  
กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ ทั้งสภาพภูมิอากาศ  
พฤติกรรมผู้บริโภค และกลไกการตลาด ซึ่งดีแทคก็ได้มุ่งใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น เอสเอ็มเอส  
โมบายแอปพลิเคชัน การตลาดออนไลน์ ตลอดจน  
เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง IoT และปัญญาประดิษฐ์  
ช่วยเสริมศักยภาพผู้สังคม (Empowering societies)  
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทย โดยเฉพาะกลุ่ม  
Young Smart Farmer เฝ้าดูหน้ากับความท้าทายต่างๆ  
ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

ยังคงสานต่ออุดมการณ์ เชิดชูเกษตรกรต้นแบบ  
ยุคใหม่ เกิดแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนาเกษตรกรไทย  
ให้ก้าวไกลสู่เกษตรกรโลก ไม่หยุดพัฒนาและเดินเคียง  
ข้างเกษตรกรไทย สู่การเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร  
ของประเทศที่ยั่งยืนต่อไป



ผลผลิตจากเกษตร “สำนักรักบ้านเกิด” รุ่น 10

## พิมพ์วิรัตน์ เรื่องประชา

“ปลูกพืชเมืองหนาวในพื้นที่ร้อนจะได้ผล เป็นคำถามจากคนรอบข้าง จึงพยายามปลูกสตรอว์เบอร์รี่ให้สำเร็จด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น ศึกษาจากสถานีวิจัยดอยปู่ย จนสามารถปลูกได้ เราเอาความรู้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก มีออเดอร์เข้ามา และขายผ่านช่องทางออนไลน์ วันนี้เราอยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้ และทำให้คนมาเที่ยวชุมชนมากขึ้น”



## ลลิตา คำวิชัย

“ตอนเป็นมนุษย์เงินเดือน ยังไม่คิดจะกลับมาอยู่บ้าน พอแม่ล้มป่วยจากสารเคมี ทำให้กลับมาทั้งที่ยังไม่พร้อม กลับมาเปลี่ยนความคิดใหม่ เปลี่ยนจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นปลูกผสมผสาน วางแผนให้พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกมะม่วงได้ 100 ต้น เริ่มลดการใช้แรงงานโดยการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ทำปีแรกก็เริ่มหาตลาด ผลิตผลล็อตแรกออกก็มีตลาดมารับเลย อยากปลูกอะไรให้คิดว่าทำเพื่ออะไรขายที่ไหน พอทำได้ ก็จะมีคนเข้ามาศึกษาดูงาน และมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง”



## อานาสิทธิ์ เหล่าชัย

“ไม่อยากให้เกษตรกรไทยมองปริมาณที่เราจะส่งขาย อยากให้มองคุณภาพ และขายคุณภาพ นาอินทรีย์เราทำเป็นต้นแบบ เมื่อมีการเพิ่มจำนวนการทำนาอินทรีย์มากขึ้น สิ่งแวดล้อมโดยรอบก็จะดีขึ้น ยิ่งเราสามารถปลูกเอง แปรรูปเอง ขายเอง ก็จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”





# ระบบ 'อุปถัมภ์' ในสังคมไทย

## ระดมสมอง

พิเชษฐ ณ นคร

**ระบบอุปถัมภ์**เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน มีอิทธิพลทั้งต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ในแวดวงราชการ รัฐวิสาหกิจ

แม้ระบบอุปถัมภ์จะมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แต่มักถูกมองในด้านลบว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร นำมาสู่หลากหลายปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง การขาดขวัญกำลังใจ ความไม่เสมอภาคเป็นธรรม

หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย ล่าสุดได้จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งรายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจนำไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางป้องกันแก้ไข ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร ส่งผลในด้านบวกทั้งต่อระบบราชการ ประชาชน และประเทศชาติ

หลายคนอาจต้องการทราบว่าผลการศึกษา รวมทั้งแนวทางที่ส่วนราชการไทยจะนำมาปรับใช้ ขอหยิบยกบทสรุปซึ่งเป็นสาระสำคัญของผลการศึกษาฉบับนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำไว้

มาถ่ายทอดต่อให้พอเข้าใจ

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย เป็นระบบความสัมพันธ์ของคน 2 ฝ่าย ซึ่งไม่เท่าเทียมกัน ฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าคือผู้มีทรัพยากรมากกว่า หรือมีอำนาจมากกว่า จะอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์ ส่วนฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่า มีทรัพยากรหรือมีอำนาจน้อยกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์

ระบบอุปถัมภ์ในแวดวงของราชการ ยังคงมีอยู่ ซึ่งถ้าหากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็อาจเป็นประโยชน์และช่วยแก้สถานการณ์บางอย่างได้ เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

แต่ปัจจุบันมีการนำระบบอุปถัมภ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใช้ในการแต่งตั้งโยกย้าย ทำให้ได้มาซึ่งอำนาจบารมี หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งที่จะแสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น

และได้สรุปลักษณะ วิธีการที่ทำให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย ดังนี้ 1.ค่านิยมผู้บ่อย-ผู้ใหญ่ การฝากเนื้อฝากตัว ทดแทนบุญคุณ 2.การยึดตัวบุคคล อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าหลักคุณธรรม กฎหมาย 3.การถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง 4.การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ทั้งเงิน ลิทธิพิเศษทางสังคม 5.ระเบียบกฎหมายมีช่องว่าง 6.การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง 7.ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม 8.ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ

หนทางสู่ระบบคุณธรรม ทำได้อย่างไร ผลการศึกษาเสนอแนวทางแก้ด้วยการต่อต้านการใช้ระบบอุปถัมภ์ สนับสนุนยกย่องคนดีคนเก่ง มากกว่ายกย่องสรรเสริญผู้มีอำนาจบารมี ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ระดับบุคคล กลุ่ม จนถึงระดับองค์กร โดยสร้างพฤติกรรมปฏิเสธการให้อุปถัมภ์และการรับอุปถัมภ์ มีความละเอียดใจ ความเกรงกลัวต่อบาป และระเบียบกฎหมาย

รวมทั้งรณรงค์และสร้างทัศนคติให้ประชาชนมีจิตสำนึก รักคุณธรรม มีจริยธรรม มีค่านิยมยกย่องต่อประเทศชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจ ซึ่งให้เห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ์ โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ คนทุกเพศทุกวัย โดยใช้กลไกครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม ตลอดจนสื่อมวลชนเป็นพลังสำคัญ ควบคู่กับนำระบบคุณธรรมหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้

**กฎเกณฑ์และหลักวิชาการที่ควรนำมาปฏิบัติในระบบราชการ**

### 1.ระบบคุณธรรม

1.ความเสมอภาคในโอกาส 2.หลักความสามารถ 3.หลักความเป็นกลางทางการเมือง

### 2.หลักธรรมาภิบาล

1.การมีส่วนร่วม 2.นิติธรรม 3.ความโปร่งใส 4.การตอบสนอง 5.การมุ่งเน้นฉันทามติ 6.ความเสมอภาคและความเที่ยงธรรม 7.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8.การระับผิดชอบ

9.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

**3.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย**

1.การทำงานโดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน บริหารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3.มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4.มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 7.มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

**ข้าราชการต้องวางตนและปฏิบัติตน ดังนี้**

(1) เป็นเสาหลักของแผ่นดิน เหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ข้าราชการก็จะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนระบบราชการ (2) สร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจและศรัทธาของทั้งฝ่ายการเมืองและประชาชน (3) สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและระบบราชการ และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกน้อง (4) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความหนักแน่น เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ต้องพูดต้องแสดงออก (5) มีภาวะผู้นำ เช่น กล้าลงโทษลูกน้องที่ทำผิด สามารถบริหารความเสี่ยง ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว (6) ระมัดระวังในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีวินัยทางการเงินการคลัง (7) รักษาระยะห่างกับฝ่ายการเมืองอย่างเหมาะสม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายการเมืองในเรื่องส่วนตัว ต้องไม่เกรงกลัวอำนาจบาปมี ไม่พูดตอบแบบรับอย่างเดียว หรือทำตามคำสั่งอย่างเดียว ไม่รับใช้ใกล้ชิดจนหมด

ความสง่างาม (8) หาแนวร่วม หาพันธมิตร และใช้สื่อให้เป็นประโยชน์

**ข้าราชการต้องไม่ปฏิบัติตน ดังนี้**

(1) เล่นพรรคเล่นพวกกระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง (2) กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ตนได้รับประโยชน์และทางก้าวหน้า โดยไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรม (3) เกรงกลัวต่อการที่จะแนะนำให้ข้อคิดหรือยืนยันต่อฝ่ายการเมืองในกรณีที่ฝ่ายการเมืองประสงค์หรือสั่งการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง (4) ใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารงานบุคคลใด ๆ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง เครือญาติในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแต่งตั้งนอกฤดูกาล (5) ละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (6) ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและนำความเสื่อมเสียต่อตัวเองและราชการโดยรวม (7) บิดความรับผิดชอบกรณีที่มีปัญหาเรื่องเรียนกรณีข้าราชการได้รับความไม่เป็นธรรม หรือการร้องเรียนจากประชาชน (8) เอนเอียงเข้าหาฝ่ายการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่หรือเพื่อต่างตอบแทน

**ผลในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไร จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับจะจริงจังมากน้อยเพียงใด**

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาล "Thailand Halal Assembly 2018" ภายใต้แนวคิด "บูรณาการฮาลาลแม่นยำ ยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ" โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2018 และนายอาคิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร



**เทศกาลข้าวไทย : สุธเชช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตร**  
และสหกรณ์แถลงข่าวการจัดการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาทรวงรวงสู่เมืองกรุง” ระหว่างวันที่ 19-24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้.



## เมียนมาเล็งหาตลาดส่งออกสุสัตัวใหม่

**เนปิตอร์** - นางติน นวย ยี รองอธิบดี

กรมเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์ สังกัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานเมียนมา เผยกับสื่อท้องถิ่นเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เมียนมาจะมองหาตลาดต่างชาติแห่งใหม่สำหรับส่งออกปศุสัตว์โดยขณะนี้กำลังหาทางส่งออกไปยังอินเดียผ่านจุดค้าชายชายแดนเมียนมา-อินเดีย

รัฐบาลเมียนมากำลังเพิ่มความพยายามในการอำนวยความสะดวกให้กับ การส่งออกปศุสัตว์เนื่องจากการค้าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและช่วยลดระดับหนี้สิน

ข้อมูลทางการระบุว่า เมียนมาส่งออกปศุสัตว์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ไปยังจีน และที่เหลือไปยังไทยและบังกลาเทศ โดยระหว่างเดือนธ.ค. 2560-2561 เมียนมาส่งออกปศุสัตว์รวม 332,238 ตัว